



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Từng ngày đến trường trong suốt năm học, chúng tôi rất may mắn khi được chứng kiến các em học sinh tiến bộ về kiến thức, trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, có tư duy phản biện về nhiều vấn đề để có giải pháp tối ưu, trở thành công dân gương mẫu bằng tinh thần trách nhiệm và sử dụng công nghệ hiệu quả. Khi đạt được những mục tiêu trên, các em đã tự chuẩn bị cho bản thân một tương lai tươi sáng và thành công.

Quá trình này sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu sự hỗ trợ không ngừng của quý phụ huynh đối với các con cũng như nhà trường. Chúng tôi rất cảm kích niềm tin quý vị đã đặt vào chất lượng giáo dục của trường Quốc tế Singapore. Những ý kiến đóng góp, phản ánh nhằm cải thiện nhà trường và sự sẵn lòng tham dự các sự kiện đặc biệt đều giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình vì lợi ích của học sinh.

Kỳ thi của chương trình Giáo dục Việt nam đã kết thúc, các kỳ thi Học kỳ 2 và Cambridge cũng sắp hoàn thành. Chúng tôi đã bắt đầu thấy kết quả của những tháng ngày học tập chăm chỉ của học sinh và nỗ lực của giáo viên. Sớm thôi, nhà trường sẽ công bố Danh sách Vinh danh của Hiệu trưởng, bao gồm tất cả học sinh đạt điểm trung bình là "A", cùng với nhà vô địch học thuật và vô địch môn học của mỗi lớp.

Chúng tôi rất mong quý phụ huynh có thể cùng tham dự Lễ Tốt nghiệp & Trao giải hàng năm và Buổi biểu diễn của trường vào thứ Bảy, ngày 22/06/2024 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này cho phép chúng tôi vinh danh những học sinh đã đạt được một cột mốc trong hành trình học tập của mình, đạt kết quả học tập xuất sắc, hoặc thể hiện tinh thần thể thao hoặc tinh thần công dân xuất sắc. Ngoài ra, các lớp học sẽ trình diễn một tiết mục theo chủ đề "Lễ hội", nhằm tôn vinh cách các lễ hội trên khắp thế giới đã gắn kết con người với nhau.



Nếu quý phụ huynh cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để được giải đáp.

Trân trọng,

**Robert Madden**  
**Hiệu trưởng**



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Mùa giải thể thao cuối cùng cũng đã kết thúc, chúng ta đã có những trận thi đấu mãn nhãn từ các đội ở các môn thể thao và thật tuyệt vời khi mang về một giải vô địch vô cùng xứng đáng!

Đội thi đấu bóng chày banh mềm (Tee Ball) đã cho thấy tinh thần đồng đội có thể tạo nên sự khác biệt. Trong các trận đấu, các thành viên đã thực hiện tốt việc tấn công, phòng thủ và đã thắng cả 4 trận trong giải vô địch các trường Quốc tế Thành phố, được vinh danh nhà vô địch! Xin chúc mừng đội bóng chày banh mềm U11 của chúng ta.

Đội bóng rổ nam U11 và bóng chuyền nữ U15 cũng đã có những màn trình diễn xuất sắc. Đội bóng rổ nam U11 đạt giải Ba trong Giải vô địch Thành phố các trường Quốc tế và đội bóng chuyền nữ đã kết thúc mùa giải với trận đấu giao hữu với trường Nam Sài Gòn (SSIS). Các ngôi sao thể thao của chúng ta đã làm rất tốt.



Năm học sắp kết thúc, chúng tôi vẫn đang mong chờ những sự kiện tuyệt vời phía trước. Vào ngày 31/05/2024, học sinh sẽ chào đón Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động tương tác vui nhộn. Chúng tôi cũng rất mong đợi sẽ cùng quý phụ huynh tham gia vào buổi biểu diễn cuối năm với chủ đề "Lễ hội" được tổ chức vào ngày 22/06/2024.

**Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng**



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024



**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Ở khối Mẫu giáo, chúng ta đã dành cả tháng Năm để tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Học sinh đã học về những trang phục truyền thống, khám phá những địa danh nổi tiếng và món ăn đặc trưng của các nước khác, và học nhận diện quốc kỳ của một số quốc gia.

Ở môn ngữ âm, các em nhỏ đang học những chữ cuối cùng của bảng chữ cái, còn các học sinh lớn hơn thì đang tập trung cải thiện kỹ năng đọc bằng cách kết hợp các âm lại để tạo thành từ đơn giản, đồng thời tập đọc các cụm từ và câu.

Thời gian gần đây, các giáo viên dành nhiều thời gian để đánh giá kiến thức của học sinh nhằm hoàn thành phiếu điểm Học kỳ 2 và luyện tập chuẩn bị cho Buổi biểu diễn cuối năm. Hình thức kết hợp các lớp Hội nhập và Quốc tế cùng nhau biểu diễn một bài hát trên sân khấu đã mang lại một trải nghiệm mới mẻ và vui nhộn.

**Barbara Borberly**  
Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)

**Kính chào Quý Phụ huynh,**

Sau một chặng đường dài học tập, tháng 5 là tháng cao điểm của những bài kiểm tra cuối học kỳ II. Học sinh cùng với sự hỗ trợ của giáo viên đã tích cực ôn tập, hệ thống kiến thức nhằm giúp các em có tâm thế vững vàng nhất khi bước vào mùa kiểm tra.

Tháng 5 vừa qua, học sinh khối 7 đã có một tuần lễ tham gia OBV tại thành phố Hạ Long. Chắc chắn, ngoài những kỹ năng góp nhặt được từ khóa học, đó sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên, tuyệt vời của các em trong những ngày cấp sách đến trường.

Xin mến chúc tất cả những học sinh thân yêu có một kết quả học tập cuối năm như mong đợi, xứng đáng với những nỗ lực của bản thân trong suốt một năm học.

**Vương Ý Bình**  
Phụ trách chương trình Việt Nam





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024

## Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý phụ huynh. Năm học sắp kết thúc, xin quý phụ huynh lưu ý lịch thi Học kỳ 2 của học sinh Tiểu học sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30/05/2024. Quý vị hãy hỗ trợ các con chuẩn bị kỹ càng cho các bài thi này.



Chúng tôi rất phấn khích để chia sẻ rằng sự kiện đồng hợp tác giữa Đại học RMIT và Lãnh sự quán Hoa Kỳ - Anh hùng Rùa xanh dành cho học sinh tiểu học đã thành công rực rỡ. Đây là sự kiện được thiết kế để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của học sinh. Các con đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia vào các hoạt động vui nhộn và đầy tính giáo dục, nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường của chúng ta.

Chúng tôi rất mong chờ nhiều sự kiện và hoạt động thú vị hơn trong tháng Sáu, trong đó bao gồm ngày Quốc tế Thiếu nhi và Lễ hội Văn hóa. Nhà trường rất cảm kích sự hỗ trợ không ngừng của quý phụ huynh.

## Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



## Kính gửi Quý Phụ huynh,

Lại một năm học nữa sắp kết thúc, đây là lúc để tôn vinh những thành tựu to lớn của học sinh. Tháng này, chúng tôi muốn đặc biệt vinh danh hai nhóm học sinh đã thực sự xuất sắc.

Đầu tiên, chương trình thay thế DynEd, NEO đã được ra mắt năm nay. Chương trình được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ đáng kể cho chương trình giảng dạy tiếng Anh. Học sinh lớp

8 và 9 luôn đạt điểm cao nhất trong khối trung học cơ sở, và trong đó có hai học sinh là những người đầu tiên hoàn thành toàn bộ chương trình. Sự chuyên cần của các em là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người.

Một thay đổi đáng kể khác trong năm nay là việc thành lập Hội đồng Lãnh đạo Học sinh (SLC) cho học sinh Trung học phổ thông. Các em đã xuất sắc trong việc tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, đặt ra một tiêu chuẩn cao cho tất cả mọi người. Nỗ lực của các em đã mang lại các hoạt động cho học sinh nhỏ tuổi hơn và thắt chặt mối liên kết giữa hai khối. Sự quyết tâm của các em sẽ tiếp tục trong tháng 6 với ba sự kiện đã được lên kế hoạch.

Chúng tôi rất tự hào về học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của trường và mong muốn góp phần bồi đắp nên sự thành công của các em.

## Joshua Lowery - Phụ trách học vụ (Khối Trung học)